
แบบรายงานการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงาน    
ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มอ านวยการ 
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ประจ าปี 2566 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือน าเสนอที่ประชุมเก่ียวกับการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2566  
 2. เพ่ือน าเสนอที่ประชุมเก่ียวกับการรับสมัครนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2566 
 3. เพ่ือน าเสนอที่ประชุมเก่ียวกับการปรับหลักสูตรสถานศึกษา  
 4. เพ่ือหาแนวทางในการดูแลนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ 
ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม จ านวน 20 คน ประกอบด้วย 
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 คน 
 2. ผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน 1 คน 
 3. ผู้แทนครู จ านวน 1 คน 
 4. ผู้แทนองค์ส่วนปกครองท้องถิ่น จ านวน 1 คน 
 5. ผู้แทนศิษย์เก่า จ านวน 1 คน 
 6. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ จ านวน 2 รูป 
 7. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน 
 8. นายกสมาคมผู้ปกครองและครู จ านวน 1 คน 
 9. คณะท างาน จ านวน 3 คน 
ผลจากการมีส่วนร่วม 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน ได้ร่วมปรึกษาหารือร่วมกับ
โรงเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

      1. มีการปรับการเก็บค่าบ ารุงการศึกษานักเรียนห้องเรียนปกติ ห้องเรียน
พิเศษ และโครงการพิเศษต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการการณ์ปัจจุบัน 
      2. มีการวางแผนการรับสมัครนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2566 ให้มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน และตอบสนองความต้องการทั้งของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
      3. มีการปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน 
การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงาน 
 ผลจากการประชุมและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาระหว่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน สรุปในภาพรวมแล้วการด าเนินการเป็นไปด้วยดี มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. นายประวิทย์ หลักบุญ ประธานในที่ประชุม ให้โรงเรียนดูแลการติด 0 ร มส 
มผ ของนักเรียนอย่างเคร่งครัดเพราะจะส่งผลต่อการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไปใน
อนาคต  ควรหาแนวทางในการแก้ไข และปรับปรุงร่วมกันทั้งในส่วนของนักเรียน 
ครูผู้สอนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการติด 0 ร มส มผ ของนักเรียนลง 
 2. นางอารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นห่วงเรื่องการเก็บเงินที่
นอกเหนือจากค่าบ ารุงการศึกษาเพ่ือน ามาท ากิจกรรมพิเศษให้กับนักเรียน ควรมีการ
ประชุมผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องและชี้แจงเหตุผลให้มีความชัดเจนทุกครั้ง 

      
  
  


